



# ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำนักสื่อสารสัมพันธ์ ฝ่ายสนับสนุนการบริหาร

โทร. 0-2283-5016-7 โทรสาร 0-2281-5648 www.bot.or.th

**ฉบับที่ 21/2550**

## เรื่อง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยและการพัฒนาตลาด

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2546 เป็นต้นมา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการดูแลสภาพคล่องในตลาดเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้ของไทย

พันธบัตรที่ออกจำหน่ายได้แก่ พันธบัตรประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Fixed-Coupon Bond) อายุไม่เกิน 1 ปี และอายุ 2 ปี และพันธบัตรประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate Bond) อายุ 3 ปี ซึ่งนอกเหนือจากการพิจารณาวงเงิน อายุ และประเภทของพันธบัตรที่จะออกจำหน่ายในแต่ละช่วงเวลาให้เหมาะสมกับภาวะตลาดแล้ว ธปท. ยังได้วางแผนการออกพันธบัตรในแนวทางที่จะเอื้อต่อการพัฒนาตลาดด้วย

เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของการซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดรองให้มากขึ้น ธปท. ได้ลดจำนวนรุ่นและลดความถี่ในการประมูล เพื่อเพิ่มวงเงินของพันธบัตรที่ประมูลในแต่ละรุ่น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ปริมาณการซื้อขายหมุนเวียนในตลาดรองสูงขึ้น

ธปท. ได้ทยอยดำเนินการตามแผนการข้างต้นมาระยะหนึ่งแล้ว โดยตั้งแต่เดือนมกราคม 2549 ธปท. เริ่มปรับลดจำนวนรุ่นของการออกพันธบัตรอายุ 1 ปี จากเดือนละ 4 รุ่น เป็น 2 รุ่น และเหลือเพียงเดือนละ 1 รุ่นในปัจจุบัน ซึ่งทำให้จำนวนรุ่นของพันธบัตรอายุ 1 ปี ลดลงจากประมาณ 50 รุ่นต่อปี เป็นประมาณ 12 รุ่นต่อปี นอกจากนี้ ธปท. ยังได้ทยอยปรับลดความถี่ของการประมูลเป็นเดือนละ 2 ครั้งสำหรับพันธบัตรอายุ 1 ปี และเดือนละครั้งสำหรับพันธบัตรอายุ 2 ปีด้วย ซึ่งทำให้ขนาดของพันธบัตรที่ออกในแต่ละรุ่นเพิ่มขึ้นมาก โดยวงเงินพันธบัตรเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 50,000-70,000 ล้านบาทต่อรุ่น

ในระยะต่อไป ธปท. จะปรับลดความถี่ในการประมูลลงอีก โดยตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2550 เป็นต้นไป การประมูลพันธบัตรอายุ 2 ปี จะลดจากเดือนละครั้งเป็นไตรมาสละครั้ง โดยในครั้งแรกจะประมูลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 และตั้งแต่เดือนกันยายน 2550 เป็นต้นไป การประมูลพันธบัตรอายุ 1 ปี จะลดจากเดือนละ 2 ครั้ง เหลือเดือนละครั้ง

คาดว่าเมื่อดำเนินการตามแผนข้างต้นแล้วเสร็จ ปริมาณการซื้อขายในตลาดรองตราสารหนี้จะมีมากขึ้น ประกอบกับการออกจำหน่ายพันธบัตรอย่างสม่ำเสมอและการประกาศตารางการประมูลล่วงหน้า พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีจำนวนรุ่น วงเงินต่อรุ่น และความถี่ในการประมูลอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับภาวะตลาดในระยะต่อไป และช่วยสนับสนุนพัฒนาการของตลาดการเงินไทยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นหนึ่ง

ธนาคารแห่งประเทศไทย

2 พฤษภาคม 2550